

## BÁO CÁO

### Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện

Thực hiện chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019. Thường trực HĐND huyện chủ trì phối hợp với UBND huyện, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và 2 Ban HĐND tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày (10-11/7/2019).

Việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI như sau:

#### **I. Công tác chuẩn bị trước kỳ họp**

- Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức họp liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Trưởng, Phó hai Ban của HĐND huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2019. Đồng thời phối hợp với UBND huyện phân công, đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo trình tại kỳ họp. Việc rà soát quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND huyện chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

- Thường trực HĐND huyện Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề bức xúc kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm qua các đợt tiếp xúc cử tri, được đại biểu và cử tri quan tâm; tổ chức họp với lãnh đạo các ngành dự kiến các vấn đề cần giải trình tại kỳ họp.

- Công tác thẩm tra của 2 ban HĐND huyện: Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, đôn đốc các Ban HĐND xây dựng báo cáo ngắn gọn, chú trọng những nội dung chưa thống nhất, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương.

- Các báo cáo của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND, UBND huyện, các ngành Tư pháp và Thông báo của UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện trình kỳ họp đảm bảo thời gian quy định.

- Các đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu đã phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện tổng hợp trình kỳ họp thứ 8. UBND huyện phân công các ngành chức năng đã có văn bản trả lời đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7.

- Công tác chuẩn bị thảo luận và chất vấn được Thường trực HĐND huyện quan tâm như: phân công gợi ý tổ phát biểu thảo luận và các ngành chức năng và Chủ tịch UBND huyện giải trình.



- Việc phát hành tài liệu kỳ họp đến đại biểu được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định.

## **II. Hoạt động tại kỳ họp.**

### **1. Công tác điều hành**

Sau 2 tháng chuẩn bị, ngày (10-11/7/2019) HĐND huyện đã tiến hành kỳ họp thứ 8 giữa năm 2019 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách và các chương trình cũng như các nhóm giải pháp, chính sách 6 tháng cuối năm 2019.

Công tác điều hành kỳ họp khoa học, hợp lý, đảm bảo yêu cầu về nội dung, chương trình, thời gian; phát huy tính dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu trong xem xét, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; văn bản trình bày tại kỳ họp đảm bảo trọng tâm; đã truyền thanh trực tiếp, kịp thời đưa tin các hoạt động diễn ra của kỳ họp; công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo.

Tại kỳ họp thứ 8, Đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua phiên họp thảo luận tại hội trường, đã truyền tải đến cử tri và nhân dân những thông tin cần thiết về tình hình, kết quả, hướng giải quyết trong thời gian đến những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm. Có 6 ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội trường; tại phiên chất vấn, trên cơ sở gợi ý của Chủ tọa kỳ họp có 4 đại diện lãnh đạo các ngành trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện, tập trung vào các nội dung chính về: Thực trạng lô, đề, cá độ đang xảy ra dai dẳng trên địa bàn huyện; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; đánh giá các mô hình phát triển sản xuất (thuộc chương trình xây dựng NTM)...Hội đồng nhân dân huyện thông qua 5 Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

### **2. Công tác hoàn chỉnh văn bản sau kỳ họp**

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản, nghị quyết chính thức phát hành, gửi báo cáo cấp trên và gửi cho đại biểu HĐND huyện; các xã, thị trấn và các ngành liên quan triển khai thực hiện; xây dựng đề cương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp gửi cho các đại biểu HĐND huyện phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

- Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã kết hợp lồng ghép báo cáo kết quả và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 8 HĐND huyện tại kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện tận các thôn, tổ dân phố.

- Đối với UBND huyện, các xã, thị trấn đã kịp thời tổ chức hội nghị để triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 8 HĐND cấp mình về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 cho các cơ quan ban, ngành và cơ sở trên địa bàn.

## **III. Đánh giá kết quả kỳ họp**



## **1. Ưu điểm:**

- Nội dung kỳ họp sắp xếp khoa học, hợp lý, báo cáo trình bày dưới dạng tóm tắt, một số báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu, dành thời gian cho đại biểu tham gia phát biểu tại hội trường. Trong kỳ họp đại diện các tổ được phân công tham gia thảo luận đóng góp các nội dung của kỳ họp và thẳng thắn trao đổi thảo luận tìm ra giải pháp thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các cơ quan chức năng được phân công trả lời thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình khi tiếp nhận ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực phụ trách, có trả lời bằng văn bản cụ thể ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như ý kiến chất vấn của đại biểu đặt ra. Chủ tịch UBND huyện trình bày ngắn gọn, cụ thể những về những nội dung đã thống nhất với Thường trực HĐND huyện về báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị và đưa ra giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Tóm lại, công tác quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND huyện khá chu đáo, nghiêm túc; Thường trực đã tuyên truyền khá rộng rãi về nội dung, chương trình kỳ họp qua các phương tiện thông tin để nhân dân theo dõi, giám sát từ phiên khai mạc đến bế mạc liên tục được truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn. Chất lượng các văn bản trình kỳ họp chuẩn bị khá kỹ; phương pháp trình bày được cải tiến, tập trung các vấn đề trọng tâm, các báo cáo được gửi các đại biểu nghiên cứu trước ngày khai mạc kỳ họp trước 5 ngày. Tại kỳ họp dành thời gian thoả đáng cho các đại biểu thảo luận. Các đại biểu, nhất là đại biểu HĐND huyện thể hiện trách nhiệm tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung trọng tâm theo gợi ý của Chủ tọa kỳ họp nêu ra. Thường trực với tư cách Chủ tọa kỳ họp đã điều hành bám sát chương trình, đảm bảo dân chủ và hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp; các nội dung nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có tính khả thi trong cuộc sống; quá trình diễn biến của kỳ họp đã được cử tri quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

## **2. Một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục**

- Hệ thống loa máy, nhạc chào cờ khai mạc, bế mạc còn sai sót không ổn định;
- Một số đại biểu mời tham dự kỳ họp, chưa chấp hành tốt nội quy kỳ họp, thiếu nghiêm túc.

## **IV. Về kỳ họp HĐND các xã, thị trấn**

Các xã, thị trấn triển khai họp từ ngày 21/6-5/7/2019 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để quán triệt tinh thần chuẩn bị về nội dung, thời gian cho kỳ họp giữa năm 2019.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được các xã, thị trấn chủ động triển khai khá sớm, một số xã, thị trấn gửi văn bản quan trọng trước ngày khai mạc kỳ họp từ 3-4 ngày cho cấp trên và các đại biểu HĐND để nghiên cứu, đây là một cố gắng lớn của cơ sở.

HĐND xã Hương Giang là đơn vị sớm nhất tổ chức họp HĐND vào ngày 21/6/2019 và 9 đơn vị tổ chức họp vào trong tháng 6/2019, xã Hương Sơn tổ chức họp chậm nhất ( ngày 05/7/2019). Nội dung kỳ họp là đánh giá tình hình



thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách và các chương trình, các nhóm giải pháp cuối năm 2019.

### ***Những vấn đề tồn tại các xã, thị trấn cần khắc phục***

*Thứ nhất:* Việc xây dựng và thông qua Nghị quyết chuyên đề của một số địa phương chưa tuân thủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

- Một số địa phương gửi tài liệu trước kỳ họp lên Thường trực HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn không đầy đủ, có địa phương lại không gửi tài liệu kèm giấy mời.

*Thứ hai:* Điều hành của Chủ tọa một số xã còn thiếu bám sát chương trình, gợi ý nội dung thảo luận và điều hành thời gian kỳ họp còn dàn trải.

*Thứ ba:* Chất lượng phát biểu thảo luận thiếu tập trung, còn dàn trải, nhiều địa phương phát biểu thảo luận một chiều không có chất vấn hoặc chất vấn không rõ ràng, trả lời của UBND một số nơi còn qua loa, chiếu lệ.

*Thứ tư:* Thời gian tổ chức kỳ họp HĐND một số xã còn chậm, để kéo dài thời gian họp HĐND đến tháng 7/2019.

*Thứ năm:* Việc tổ chức tiếp xúc cử tri một số địa phương thiếu phối hợp chặt chẽ giữa Tổ đại biểu HĐND huyện cùng với Mặt trận sở tại.

*Thứ sáu:* Việc hoàn chỉnh và gửi báo cáo kết quả kỳ họp lên Thường trực, UBND huyện và các đại biểu HĐND, các ban ngành, các thôn còn chậm, không đầy đủ; một số địa phương đến nay vẫn chưa gửi các văn bản kỳ họp của HĐND cấp mình lên TT-HĐND, UBND huyện và gửi Nghị quyết quy phạm pháp luật lên phòng Tư pháp huyện.

### **V. Một số biện pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND thời gian tới**

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

2. Trước kỳ họp thường lệ, thường trực HĐND huyện chủ động tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp sớm; Đề Văn phòng HĐND và UBND huyện có thời gian đôn đốc các ngành chức năng chuẩn bị tài liệu chu đáo phục vụ kỳ họp; các Ban HĐND huyện nâng cao chất lượng thẩm tra các nội dung được phân công.

3. Các đại biểu HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phát huy trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc đề xuất nội dung chất vấn, tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường và tăng cường các hoạt động trước và sau kỳ họp; tham gia tiếp xúc cử tri, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND huyện theo đúng thời gian quy định.

4. Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong hoạt động của Thường trực HĐND cần có sự phối hợp tích cực, có hiệu quả với UBND và các ngành có liên quan, nhất là trong công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp và trả lời, giải quyết ý kiến, kiến

ng nghị của cử tri. Đồng thời các Ban HĐND thường xuyên nghiên cứu việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và nghị quyết của kỳ họp; tiếp tục nghiên cứu thực hiện công tác giám sát giữa 2 kỳ họp HĐND cấp xã.

Trên đây là báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

**Nơi nhận:**

- TT-HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, LT

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



*[Handwritten signature]*  
**Hồ Ngọc Hà**